
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป  2558 

เม่ือวันจันทร%  ที่  18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕8 
ณ  ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
--------------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม  ๑2  คน 

๑. นายอนุวัชรพงศ  ใจชมชื่น   ประธานสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 
๒. นายอภิชาติ  วรรณการ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 

  ๓. นายอุ(นเรือน  กิติ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
  ๔. นายวุฒิกร  สถิตวนา   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
  ๕. นายหมอกวา  ปอโชโร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
  ๖. นายสมเพชร  ตะบิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
  ๗. นายชัยพร  ตากลม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
  8. นายจินดา  พงษวารินทร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  9.นายไชยพร  สมปอน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  10.นายนิคม  อุ(นใจละ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  11.นายวิเชียร  จันตาบุญ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  12.นางรัตนา  กันทายวง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒/เลขานุการสภาฯ 

 
ผู�เข�าร6วมประชุม   37   คน 

1. นายพันธศักด์ิ    แก!วสุดใจ  นายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะ 
2. นายประวิช    คมขํา   รองนายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะ 
3. นายจตุรพร    ปAนตาอินทร  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะ 
4. นายอรรถพล   กันทาคํา  เลขานุการนายกฯ 
5. นายทอน      แสนสิงห  ท่ีปรึกษานายกฯ 
6. นายอํานวย    สินธ ุ   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ท่ี 10 
7. นายหน(อแก!ว   แดงดง   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ท่ี 2 
8. นายทองอยู(   ใจชมชื่น   ผู!ช(วยผู!ใหญ(บ!าน หมู(ท่ี 3 
9. นายไหว      โรจนตะมะ  ผู!ช(วยผู!ใหญ(บ!าน หมู(ท่ี 1   
10. นายสนธยา     ฟองทา   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ท่ี 7 
11. นายยวน       จันตาบูรณ  ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ท่ี 19 
12. นายวิชาญ     ไชยวรรณ  ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ท่ี 13 
13. นายจันคํา    สุภายอง   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ท่ี 9 
14. นายประยูร    จินาจันทร  ผู!อํานวยการกองช(าง 
15. น.ส.ธัญณัฐรดา   อ!วนดี   หัวหน!าฝLายพัฒนาชุมชน 
16. นางนริศรา    อุ(นปวง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
17. นางจินตนา   อ่ิมใจ   นักวิชาการศึกษา 
18. นายเกรียงไกร   จันทรศรี  พนักงานขับรถ 
19. นายธิติวุฒิ    แก!วกMองมา  พนักงานขับรถ 
20. นายยงยุทธ    อูปแปง   คนงานดับเพลิง 
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21. นายสงกรานต   คําคม   พนักงานจ!างหมา 
22. นายธีรพงษ   กิติ   คนงานดับเพลิง 
23. นายสมเกียรติ   ดอนไพใหญ(  พนักงานจ!างเหมา 
24. นางอํานวย    กันทาทิพย  คนงานท่ัวไป 
25. น.ส.พอฤทัย   มูทา   คนงานท่ัวไป 
26. น.ส.อรพรรณ   บุญญานุกุล  พนักงานจ!างเหมา 
27. นางบัวเงิน    มอยคําต้ือ  พนักงานจ!างเหมา 
28. น.ส.เขมิกา    พิเชฐกุลสัมพันธ  พนักงานจ!างท่ัวไป 
29. น.ส.กัญญา    บุญมาทอง  พนักงานจ!างท่ัวไป 
30. น.ส.วรัญญา   บุญมาปะ  พนักงานจ!างท่ัวไป 
31. นายชยพล    สุเมธา   ผู!ช(วยเจ!าหน!าท่ีธุรการ 
32. นายอิทธิพัทธ   สุภาใจ   พนักงานจ!างเหมา 
33. นายเสกสรร    อินตPะ   นักวิชาการจัดเก็บรายได! 
34. นายวรภัทร   มาต๋ัน   พนักงานจ!างท่ัวไป 
35. น.ส.นันทนภัทร   วงคคํา   เจ!าพนักงานธุรการ 
36. น.ส.สร!อยฟSา   แสงพารา  เจ!าหน!าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
37. น.ส.พัทยชรินทร   พรหมเสน  นักบริหารงานท่ัวไป 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.30  น. 
 

นางรัตนา  กันทายวง 
เลขานุการสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม บัดนี้ ถึงเวลากําหนดการประชุมแล!ว ได!ตรวจสอบสมาชิกผู!มาประชุม มี
ทั้งหมดจํานวน 12 ท(าน ถือว(าครบองคประชุม สําหรับการประชุมวันนี้เปUนการประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปV 2558  ตรงกับวันจันทร  ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ก(อนที่จะเข!าสู(วาระการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ ขอเรียนเชิญท(านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย   
ถ!าหากมีสมาชิกสภาฯ ท(านใดนับถือศาสนาอ่ืนก็ให!ทําตามศาสนาที่นับถือได!เลยค(ะ  และขอเรียนเชิญ
ท(านประวิช  คมขํา  รองนายกเทศมนตรีฯ ได!นํากล(าวสวดมนต เพื่อความเปUนสิริมงคลแก(ผู!เข!าร(วม
ประชุม ทุกท(านค(ะ 

 -  การประชุมคร้ังนี้เปUนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปV ๒๕๕8   ณ  ห!องประชุมสภา
เทศบาลตําบลบ!านแปะ  ขณะนี้เวลา 09.30 น. ลําดับต(อไปขอเรียนเชิญท(านประธานสภาฯ ได!
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญค(ะ  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายผู!เข!าร(วมประชุม และขอเปAดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปV ๒๕๕8 
วันนี้มีเร่ืองแจ!งให!ทราบ ดังนี้ 

 - ขอประชาสัมพันธเก่ียวกับการเข!ารับการอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล  และเลขานุการสภาฯ  ณ  สถาบันฝWกอบรมคลอง 6  จังหวัดปทุมธานี  ถ!ามีสมาชิกสภาฯ
ท(านใดสนใจเข!าร(วมอบรมหลักสูตรดังกล(าว ฯ ให!ดําเนินการแจ!งบุคลากร เพื่อบุคลากรจะได!ดําเนินการ
ในส(วนที่เก่ียวข!องต(อไป จึงแจ!งประชาสัมพันธให!ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน 

นายพันธศักดิ์  แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

 -เนื่องจากในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ได!มีเจ!าหน!าที่จากสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม( เข!ามา
สํานักงานเทศบาลตําบลบ!านแปะ เพื่อดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศบาลตําบลบ!านแปะ (ศูนย ICT)  พบว(า คอมพิวเตอรและโตPะคอมฯ ที่ตั้งไว!ในศูนย ICT 
สูญหายไปหลายตัว เนื่องจากคอมพิวเตอรสํานักงานไม(เพียงพอต(อการใช!งานของเจ!าหน!าที่ จึงทําให!
เจ!าหน!าที่หลายฝLายจากสํานักงานฯ ยืมคอมพิวเตอรจากศูนย ICT ไปใช!  และตอนนี้เทศบาลตําบล
บ!านแปะได!รับการประสานงานจากสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม(ว(าจะดําเนินการส(งคืนศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลบ!านแปะ (ศูนย ICT) หรือจะคงไว!เหมือนเดิม  เทศบาลตําบล      
บ!านแปะจะดําเนินการร(วมปรึกษาหารือกับผู!นําชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบ!านแปะต(อไป  จึงแจ!ง
ประชาสัมพันธให!ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ สมัยสามัญ  สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจําป  
2558  เม่ือวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญ สท.นิคม  อุ(นใจละ ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจร(างรายงานการประชุมสภาฯ ได!
รายงานการตรวจรายงานประชุมในคร้ังที่แล!ว ขอเชิญครับ 

นายนิคม  อุ(นใจละ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการสามัญตรวจร(างบันทึกการประชุมฯ ได!
ดําเนินการตรวจร(างบันทึกรายงานการประชุม เม่ือวันที่  9  มีนาคม ๒๕๕8  ที่ผ(านมารายละเอียด
โดยทั่วไปไม(มีการแก!ไขในส(วนเนื้อหาสําคัญมีเพียงคําตก คําผิดเล็กๆ น!อยๆ ซ่ึงได!แจ!งให!เจ!าหน!าที่     
งานกิจการสภาฯ แก!ไขแล!ว เนื้อหาในส(วนสําคัญครบถ!วน ขอขอบคุณครับ 
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นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯท(านใดมีข!อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม(  ถ!าไม(มีขอให!ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจําปV 2558  เม่ือวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕8 ซ่ึงที่ประชุม
พิจารณาแล!ว จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจําป  
2558  เม่ือวันที่ 2 เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕8  
                 โดยมีคะแนนเสียง       เห็นชอบ         12    เสียง  
                                             ไม6เห็นชอบ        -     เสียง 
                                             งดออกเสียง       -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง การพิจารณาขออนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห6งประมวลกฎหมายที่ดิน ในแม6นํ้าปDง 
บริเวณบ�านสบแปะ หมู6ที่ 1 ตําบลบ�านแปะ ราย นายบรรถกานต%  ตาวิราศ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาขออนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห(งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ในแม(น้ําปAง บริเวณบ!านสบแปะ หมู(ที่ 1 ตําบลบ!านแปะ ราย นายบรรถกานต   ตาวิราศ 
ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์  แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การพิจารณาขออนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห(ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในแม(น้ําปAง บริเวณบ!านสบแปะ หมู(ที่ 1 ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม( ราย นายบรรถกานต   ตาวิราศ 

 เหตุผล   
          อําเภอจอมทอง ส(งสําเนาคําขออนุญาตดูดทรายราย นายบรรถกานต  ตาวิราศ  พร!อมรูป    
แผนที่มาเพื่อให!เทศบาลตรวจสอบว(า การขออนุญาตดูดทรายในบริเวณดังกล(าว มีผลกระทบทําให!
ราษฎรได!รับความเดือดร!อนเสียหายหรือไม( ประการใด และพิจารณาให!ความเห็นชอบในฐานะ
ผู!ปกครองท!องที่ ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยการอนุญาตให!ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ 
หมวด ๒ ข!อ ๑๓  

 ความจําเปUน   
         เพื่อพิจารณาตรวจสอบว(าการขออนุญาตดูดทรายในบริเวณดังกล(าว ตามความในมาตรา 9    
แห( งประมวลกฎหมายที่ ดิน ราย นายบรรถกานต  ตาวิราศ และเพื่ อ เปUน ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว(าด!วยการอนุญาตให!ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๒ ข!อ ๑๓  จึงเสนอสภา
เทศบาลตําบลบ!านแปะพิจารณาอนุมัติต(อไป 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณาขออนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห(งประมวล
กฎหมายที่ดิน ในแม(น้ําปAง บริเวณบ!านสบแปะ หมู(ที่ 1 ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม( มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญครับ   

 - เนื่องจากสถานที่ดําเนินการดังกล(าวฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ เปUนบุคคลที่อยู(ใน
พื้นที่หมู(บ!านดังกล(าว และวันนี้มีผู!นําหมู(บ!านดังกล(าวฯ ได!เข!าร(วมประชุมสภาฯ ในคร้ังนี้ จึงอยาก
รับฟ`งความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นดังกล(าวว(ามีความคิดเห็นอย(างไรครับ ขอเชิญครับ 

นายชัยพร  ตากลม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

-กล(าวทักทายที่ประชุม เนื่องจากบ!านสบแปะมีพื้นที่ติดกับแม(น้ําปAง  การทําเกษตรกรรมในพื้นที่
อาศัยน้ําจากแม(น้ําปAงเพื่อใช!หล(อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรมานานหลายปV แต(ป`จจุบันได!ประสบ
ป`ญหาการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําด!วยสาเหตุมาจากแม(น้ําปAงมีสภาพที่ตื้นเขิน จึงทําให!น้ํา
เปลี่ยนทิศทางการไหล อีกทั้งตะกอน กรวด หิน ทราย เกิดการทับถมตื้นเขิน การระบายน้ํา และ 
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ป`ญหาภัยแล!งในฤดูแล!งที่ผ(านมาทําให!เกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมบริเวณริมฝ`aงแม(น้ําปAง ในเขตพื้นที่
บ!านสบแปะ หมูที่ 1 ได!รับความเดือดร!อน ไม(มีน้ําใช!ในการเกษตร ส(งผลให!พืชผลทางการเกษตร
ได!รับความเสียหายเปUนอย(างมาก 

นายไหว  โรจนตะมะ 
ผู!ช(วยผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 1 

- กล(าวทักทายที่ประชุม บ!านสบแปะ หมู(ที่ 1 เปUนหมู(บ!านที่ได!รับผลกระทบในด!านการเกษตรเปUน
อย(างมากถ!าไม(ดําเนินการดูดทรายบริเวณดังกล(าวฯ เกษตรกรจะไม(มีน้ําทําการเกษตร ประกอบกับ
ทางผู!นําหมู(บ!านได!ดําเนินการประชุมเพื่อทําการประชาคมกับชาวบ!านในพื้นที่เรียบร!อยแล!ว  ดังนั้น
ชาวบ!านสบแปะ หมู(ที่ 1 จึงไม(มีป`ญหาเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกล(าว  

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน ในแม(น้ําปAง บริเวณบ!านสบแปะ 
หมู(ที่  1 ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม(  ราย นายบรรถกานต   ตาวิราศ             
ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตดูดทราย ราย บรรถกานต  ตาวิราศ  ตามมาตรา 9 แห6งประมวล
กฎหมายที่ดินและตามนัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว6าด�วยการอนุญาตให�ดดูทรายพ.ศ.2546 
หมวด 2 ข�อ 13 บริเวณแม6นํ้าปDง หมู6ที่ 1 และให�ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข�องโดยเคร6งครัด 
โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม   
                    โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       12    เสียง 

                               ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                      งดออกเสียง     -      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง การขออนุญาตปลูกสร�างสวนปJา (ในพ้ืนที่ตําบลบ�านแปะ) 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การขออนุญาตปลูกสร!างสวนปLา (ในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ) ขอเชิญท(าน
นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การขออนุญาตปลูกสร!างสวนปLา (ในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ)  
เพื่อจัดทําปLาเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ ปLาสงวนแห(งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๐๗ มาตรา ๒๐ (๕) กําหนดว(าในกรณีปLาสงวนแห(งชาติแห(งใดมีสภาพเปUนปLาเสื่อม
โทรม ตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให!อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปUนหนังสือให!บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดทําการบํารุงปLาหรือปลูกสร!างสวนปLาหรือไม!ยืนต!นในเขตปLาเสื่อมโทรมได!ภายในระยะเวลา
และตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต แต(ในกรณีที่จะอนุญาตให!เกิน ๒,๐๐๐ ไร( ต!องได!รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให!ผู!รับอนุญาตเสียค(าตอบแทนให!แก(รัฐบาลได!ตามจํานวนที่
เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงในพื้นที่ตําบลบ!านแปะน(าจะมีพื้นที่
กําหนดสําหรับในการปลูกสร!างสวนปLาเพื่อที่จะเปUนพื้นที่ปLาของส(วนรวมของตําบลและสามารถใช!
ประโยชนได!ร(วมกันในอนาคตโดยในการปลูกสร!างสวนปLา จะเปUนการปลูกไม!สักและไม!ไผ(ในพื้นที่ 
โดยมีการจ(ายค(าธรรมเนียมรายปVให!แก( กรมปLาไม!จํานวน ๑๐๐ บาท ต(อไร(ต(อปV ในระยะเวลา ๓๐ 
ปV ทั้งนี้ จึงขอสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร!างสวนปLาเพื่อจัดทําปLา
เศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่ปLาสงวนแห(งชาติปLาก่ิว หมู(ที่ 10 บ!านท(ากอม(วง ตําบลบ!านแปะ อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม( 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการขออนุญาตปลูกสร!างสวนปLา (ในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ)    
ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญครับ   
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นายอํานวย  สินธุ 
ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 10 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ตามรายละเอียดที่นายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะได!เสนอข!างต!น เนื่องจาก
บริเวณดังกล(าวฯ เปUนพืน้ที่ปLาเศรษฐกิจและส(งผลประโยชนโดยรวมของพื้นที่และพืน้ที่ในการ
ดําเนินการและมีฐานระบบข!อมูลในการกําหนดรวบรวมเขตพื้นที่ปลูกสวนปLาเพื่อจัดทําปLา
เศรษฐกิจชุมชน  

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบอนุญาตปลูกสร!างสวนปLา (ในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ) หมู(ที่ 10 บ!านท(ากอม(วง ตําบลบ!านแปะ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม( ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดําเนินการขออนุญาตปลูกสร�างสวนปJา (ในพ้ืนที่ตําบลบ�านแปะ) หมู6ที่ 10 
บ�านท6ากอม6วง บริเวณปJากิ่ว เพ่ือจัดทําปJาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจะมีการกําหนดแนวทางและ
กฎระเบียบในการจัดการหลังได�รับอนุญาตต6อไป  
               โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       12    เสียง 

                          ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                 งดออกเสียง     -      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาจังหวัดเชียงใหม6ขออนุญาตเข�าทําประโยชน%ในเขตปJาสงวนแห6งชาตปิJาท6าธาร      
ในพ้ืนที่ตําบลบ�านแปะ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง พิจารณาจังหวัดเชียงใหม(ขออนุญาตเข!าทําประโยชนในเขตปLาสงวน
แห(งชาติปLาท(าธารในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง ขอกันพื้นที่ใช!ประโยชนในเขตปLาตําบลบ!านแปะ เพื่อ
พิจารณาจังหวัดเชียงใหม(ขออนุญาตเข!าทําประโยชนในเขตปLาสงวนแห(งชาติปLาท(าธาร ในพื้นที่
ตําบลบ!านแปะเพื่อดําเนินโครงการจัดที่ดินทํากินให!ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม( ซ่ึงเปUนเร่ืองสําคัญ
และส(งผลโดยรวมของประชาชนในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ ซ่ึงพื้นที่ในเขตตําบลบ!านแปะส(วนใหญ(อยู(
ในเขตปLาสงวน ดังนั้น การดําเนินการขออนุญาตในคร้ังนี้ต!องแจ!งให!สภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ
รับรองและเห็นชอบในการดําเนินการ ซ่ึงตามที่ พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบาย เม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในข!อ ๙  กําหนดนโยบายในเร่ืองการรักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากร และการสร!างสมดุลระหว(างการอนุรักษกับการใช!ประโยชนอย(างยั่งยืน ในระยะ
เฉพาะหน!า เร(งปกปSองและฟfgนฟูที่อนุรักษทรัพยากรปLาไม!และสัตวปLา โดยให!ความสําคัญในการ
แก!ไขป`ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให!ชัดเจน ส(งเสริมการปลูกไม!มีค(าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม!จากปLาธรรมชาติในระยะต(อไป พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแก!ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ให!ประชาชนสามารถ
อยู(ร(วมกับปLาได! เช(น กําหนดเขตปLาชุมชนให!ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให!เปUน
เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เปUนต!น ซ่ึงได!มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห(งชาติ (คทช.) มาดําเนินการโดยมีนายกรัฐมนตรีเปUนประธาน โดยมีคณะทํางานทั้งในระดับ
จังหวัด (คทช.จังหวัด) และในระดับอําเภอ (คทช.อําเภอ) โดยมีอํานาจหน!าที่ในการสํารวจ 
ตรวจสอบ จัดทําข!อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ ที่จะจัดให!แก(ผู!ยากไร! ที่ไม(มีที่ดินทํากิน 
และที่อยู(อาศัย พร!อมตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อผู!ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู!ยากไร!ที่ไม(มี
ที่ดินทํากินและที่อยู(อาศัย ทั้งนี้ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดที่ดิน การส(งเสริมพัฒนาอาชีพ 
และการตลาดในระดับจังหวัดให!แก(ผู!ยากไร!ที่ไม(มีที่ดินทํากินและที่อยู(อาศัยตลอดจนมีการ
ตรวจสอบหลักเกณฑการจัดที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวข!องในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม 
อีกทั้งมีการส(งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู(หัวภายใต!การใช!ระบบการอนุรักษดินและน้ําอย(างเหมาะสม 
ซ่ึงในพื้นที่ตําบลบ!านแปะของเรานับว(าเปUนโอกาสที่ดีที่ถือได!ว(าเปUนพื้นที่นําร(องในการดําเนิน
โครงการในคร้ังนี้อันเนื่องมาจากการจัดทําฐานข!อมูลที่สมบูรณและต(อสู!เรียกร!องในเร่ืองนี้   มา
อย(างยาวนาน และในกระบวนการขออนุญาตให!เข!าทําประโยชนหรืออยู(อาศัยภายในเขตปLาสงวน
นั้นกรณีส(วนราชการขออนุญาต (ซ่ึงหมายถึงจังหวัดเชียงใหม() เข!าทําประโยชนในพื้นที่ปLาเพื่อ
วัตถุประสงคต(างๆที่จําเปUนต!องใช!พื้นที่มากกว(า ๒๐ ไร( ซ่ึงถือว(าเปUนการขอใช!พื้นที่ผืนใหญ(ส(วน
ราชการที่ขออนุญาตต!องได!รับความเห็นชอบจากเจ!าสังกัดนั้น คือ กระทรวงมหาดไทย โดยต!อง
ได!รับความเห็นชอบระดับจังหวัดก(อน ดังนั้น กระผมจึงขอนําเสนอเพื่อให!สภาเทศบาลบ!านแปะ
พิจารณาการขออนุญาตเข!าทําประโยชนในเขตปLาสงวนแห(งชาติปLาท(าธาร ในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ 
ตามข!อมูลที่ได!จัดทําตามรายงานที่นําเสนอ เพื่อนําส(งให! (คทช.จังหวัด) ผู!ว(าราชการจังหวัด
พิจารณาต(อไป 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณาจังหวัดเชียงใหม(ขออนุญาตเข!าทําประโยชนในเขต
ปLาสงวนแห(งชาติปLาท(าธารในพื้นที่ตําบลบ!านแปะ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญครับ   

นายนิคม  อุ(นใจละ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ในการดําเนินงานในกระบวนการดังกล(าว ในเขตพื้นที่ตําบลบ!านแปะ      
ถือว(ามีความพร!อมในการที่สามารถดําเนินการได! ทั้งจากฐานระบบข!อมูลที่ได!ร(วมกันจัดทํา ทั้งใน
การจัดทําแนวเขตพื้นที่รายแปลง แนวเขตในพื้นที่ทํากิน และจากฐานข!อมูลการใช!พื้นที่ต(างๆใน
ตําบล 

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบให!จังหวัดเชียงใหม(ขออนุญาตเข!าทําประโยชนในเขตปLาสงวนแห(งชาติปLาท(าธารในพื้นที่
ตําบลบ!านแปะ ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�จังหวัดเชียงใหม6เข�าทําประโยชน%ในเขตปJาสงวนแห6งชาตปิJาท6าธาร      
ในพ้ืนที่ตําบลบ�านแปะต6อไป    
               โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       12    เสียง 

                          ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                 งดออกเสียง     -      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก6อสร�างโครงการก6อสร�าง ซ6อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ หมู6ที่ 8 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก(อสร!างโครงการก(อสร!าง 
ซ(อมแซม ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ!านแปะ หมู(ที่ 8 ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอถอนญัตติ เร่ือง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก(อสร!างโครงการ
ก(อสร!าง ซ(อมแซม ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ!านแปะ หมู(ที่ 8 ออกไปคราวหน!าครับ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เร่ิมประชุมต6อเวลา   13.00  น. 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก6อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)            
บ�านขุนแปะ หมู6ที่ 12 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก(อสร!างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ!านขุนแปะ หมู(ที่ 12 ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก(อสร!างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ!านขุนแปะ หมู(ที่ 12  

 หลักการ 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว(าด!วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส(วนท!องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก!ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข!อ ๒๙ “การแก!ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ(ายในหมวดค(าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก(อสร!าง ที่ทําให!ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก(อสร!าง ให!เปUนอํานาจอนุมัติของสภาท!องถ่ิน”  

 เหตุผล 
           เนื่องจากเทศบาลตําบลบ!านแปะได!รับรายงานจากการตรวจสอบข!อเท็จจริงจากกองช(าง   
ที่ได!ไปตรวจสอบสถานที่ก(อสร!างและแบบแปลนที่ใช!ในการก(อสร!าง โครงการก(อสร!างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ!านขุนแปะ หมู(ที่ 12 ว(าแบบแปลนที่ใช!ในการก(อสร!างในส(วนของรูป
แปลนถนนไม(ตรงกันกับประมาณการ ซ่ึงรูปที่ปรากฏของแปลนถนนในประมาณการไม(มีเส!นแบ(ง
จุดต(อก่ึงกลางถนน ตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) แต(ที่เอกสารที่แนบกับเทศบัญญัติในส(วน
ของแปลนถนนมีเส!นแสดงแบ(งจุดตัดก่ึงกลางถนน  ดังนั้น กองช(างจึงขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนใน
ส(วนของแปลนถนนเปUนแบบไม(มีจุดตัดตามยาว โดยสถานที่ก(อสร!าง ความกว!าง ความยาว
ระยะทางรวม และงบประมาณเท(าเดิม ตามที่ กําหนดไว!ในเทศบัญญัติรายจ(าย ประจําปV
งบประมาณ พ.ศ.2558  เนื่องจากเอกสารแบบแปลนไม(ตรงกันสาเหตุเกิดจากการจัดทําเอกสาร     
ที่เร(งรีบ โดยแนบเอกสารที่ผิดติดไปด!วย  จึงได!เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลน     
ในส(วนของรูปแปลนถนนที่จะดําเนินการก(อสร!างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ!านขุนแปะ       
หมู(ที่ 12 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก(อสร!างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บ!านขุนแปะ หมู(ที่ 12 ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญครับ   

นายสมเพชร  ตะบิ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ขอสอบถามไปยังกองช(างว(าดําเนินการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส(วนของ
แปลนถนนเปUนแบบไม(มีจุดตัดตามยาว ใช(หรือไม( 

นายประยูร  จินาจันทร 
ผู!อํานวยการกองช(าง 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ใช(แล!วครับ จะขอดําเนินการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส(วนของแปลนถนน
เปUนแบบไม(มีจุดตัดตามยาว โดยสถานที่ก(อสร!าง ความกว!าง ความยาวระยะทางรวม และ
งบประมาณเท(าเดิม ตามที่กําหนดไว!ในเทศบัญญัติรายจ(าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2558  
เนื่องจากเอกสารแบบแปลนไม(ตรงกัน เนื่องจากเกิดจากการจัดทําเอกสารที่เร(งรีบ โดยแนบเอกสาร
ที่ผิดติดไปด!วย   

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก(อสร!างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ!านขุนแปะ หมู(ที่ 12      
ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม( ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก6อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)       
บ�านขุนแปะ หมู6ที่ 12 ตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม6 
               โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       12    เสียง 

                          ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                 งดออกเสียง     -      เสียง 

 
 

 
 



 

 

	

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ือง  การพิจารณาเห็นชอบให�หน6วยงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม6 ดําเนินการก6อสร�างฝาย
ฮ6องปQวยพร�อมระบบส6งนํ้า บ�านทุ6งพัฒนา หมู6ที่ 13  ต.บ�านแปะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม6 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาเห็นชอบให!หน(วยงานชลประทานที่  1 เชียงใหม( 
ดําเนินการก(อสร!างฝายฮ(องปuวยพร!อมระบบส(งน้ํา บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13 ขอเชิญท(านนายกฯ 
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การพิจารณาเห็นชอบให!หน(วยงานชลประทานที่ 1 
เชียงใหม( ดําเนินการก(อสร!างฝายฮ(องปuวยพร!อมระบบส(งน้ํา บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13  ต.บ!านแปะ        
อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม( 

 เหตุผลและความจําเปSน 
          โครงการก(อสร!างสํานักงานชลประทานที่ 1 จะดําเนินการเตรียมความพร!อมของโครงการ
ก(อสร!างฝายฮ(องปuวย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ!านแปะ พร!อมสําเนาคําขออนุญาต
เข!าทําประโยชนภายในเขตปLาท!องที่ตําบลบ!านแปะ  จึงขอความอนุเคราะหมายังเทศบาลตําบล       
บ!านแปะ เพื่อให!ความเห็นชอบการขออนุญาตเขตปLาท!องที่ เพื่อดําเนินการก(อสร!างฝายฮ(องปuวย     
พร!อมระบบส(งน้ํา บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13 จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะพิจารณาเห็นชอบ
ต(อไป 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตให!หน(วยงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม( 
ดําเนินการก(อสร!างฝายฮ(องปuวยพร!อมระบบส(งน้ํา บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13 ท(านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญครับ   

นายวิชาญ  ไชยวรรณ 
ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 13 

-กล(าวทักทายที่ประชุม เนื่องจากทางผู!นําหมู(บ!านได!รับการประสานงานจากสํานักงานชลประทานที่ 1 
ว(าจะดําเนินการก(อสร!างชลฝายฮ(องปuวยในเขตหมู(บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13  และเปUนเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลบ!านแปะ และเพื่อเปUนการเตรียมความพร!อมในด!านการขออนุญาตเข!าทําประโยชน
ในพื้นที่ปLาท!องที่  สํานักงานชลประทานที่ 1 จึงขอความอนุเคราะหมายังที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
บ!านแปะ ให!ความเห็นชอบการขออนุญาตเข!าทําประโยชนในเขตปLาท!องที่ เพื่อดําเนินการก(อสร!าง  
ฝายฮ(องปuวยพร!อมระบบส(งน้ํา บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13 ต(อไป 

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบให!หน(วยงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม( ดําเนินการก(อสร!างฝายฮ(องปuวยพร!อมระบบส(งน้ํา 
บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13 ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม( ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�หน6วยงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม6 ดําเนินการก6อสร�างฝายฮ6องปQวย
พร�อมระบบส6งนํ้า บ�านทุ6งพัฒนา หมู6ที่ 13  ตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม6          
                 โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       12   เสียง 

                           ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                  งดออกเสียง     -      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ือง การขอพิจารณาเห็นชอบให�องค%การบริหารส6วนจังหวัดเชียงใหม6 ดําเนินการขุดลอกอ6างห�วย
แม6ไกT บ�านทุ6งพัฒนา หมู6ที่ 13  ต.บ�านแปะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม6 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาเห็นชอบให!องคการบริหารส(วนจังหวัดเชียงใหม( 
ดําเนินการขุดลอกอ(างห!วยแม(ไกM บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

 



 

 


�

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การพิจารณาเห็นชอบให!องคการบริหารส(วนจังหวัด
เชียงใหม( ดําเนินการขุดลอกอ(างห!วยแม(ไกM บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่  13  ต.บ!านแปะ อ.จอมทอง           
จ.เชียงใหม( 

 เหตุผลและความจําเปSน 
          โครงการก(อสร!างองคการบริหารส(วนจังหวัดเชียงใหม( จะดําเนินการเตรียมความพร!อมของ
โครงการขุดลอกอ(างห!วยแม(ไกM  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ!านแปะ พร!อมสําเนาคําขอ
อนุญาตเข!าทําประโยชนภายในเขตปLาท!องที่ตําบลบ!านแปะ  จึงขอความอนุเคราะหมายังเทศบาล
ตําบลบ!านแปะ เพื่อให!ความเห็นชอบการขออนุญาตเขตปLาท!องที่ เพื่อดําเนินการขุดลอกอ(างห!วย       
แม(ไกM บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13  จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะพิจารณาเห็นชอบต(อไป 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณาเห็นชอบให!องคการบริหารส(วนจังหวัดเชียงใหม( 
ดําเนินการขุดลอกอ(างห!วยแม(ไกM บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13 ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญ
ครับ   

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการให!
องคการบริหารส(วนจังหวัดเชียงใหม( ดําเนินการขุดลอกอ(างห!วยแม(ไกM บ!านทุ(งพัฒนา หมู(ที่ 13 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม( ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตให�องค%การบริหารส6วนจังหวัดเชียงใหม6 ดําเนินการขุดลอกอ6าง    
ห�วยแม6ไกT บ�านทุ6งพัฒนา หมู6ที่ 13  ตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม6      
                โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       12    เสียง 

                           ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                  งดออกเสียง     -      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ  

นายวุฒิ  ธรรมปาละ 
ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 5 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ขอความอนุเคราะหมายังเทศบาลตําบลบ!านแปะ ดําเนินการสํารวจ เพื่อ
ซ(อมแซมหอประชุมหมู(บ!าน เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยในช(วงที่ผ(านมาทําให!หอปะชุมของหมู(บ!าน      
ห!วยทรายได!รับความเสียหายเปUนอย(างมาก จึงแจ!งในที่ประชุมได!รับทราบ  

นายประยูร  จินาจันทร 
ผู!อํานวยการกองช(าง 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ทางกองช(างต!องดําเนินการสํารวจเบื้องก(อน ว(าหอประชุมดังกล(าวฯ เทศบาลฯ
ดําเนินการก(อสร!าง  หรือเปUนของหน(วยงานอ่ืน เพราะถ!าเปUนของเทศบาลฯ ดําเนินการก(อสร!าง จะ
สามารถดําเนินการซ(อมแซมให!ได!  แต(ถ!าเปUนของหน(วยงานอ่ืนเทศบาลฯ จะไม(สามารถดําเนินการ
ซ(อมแซมให!ได!  เนื่องจากหน(วยงานต!นสังกัดยังไม(ได!ทําการถ(ายโอนให!กับเทศบาลตําบลบ!านแปะ  จึง
แจ!งให!ที่ประชุมได!รับทราบโดยทั่วกัน 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- หลังจากที่ประชุมได!หารือกันมาเปUนเวลาพอสมควรแล!ว ถ!าไม(มีผู!ใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ทุกท(านที่เสียสละเวลามาร(วมประชุมในวันนี้ ผมขอปAดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ         
สมัยที่ 2  ประจําปV 2558   ณ   บัดนี้ครับ 

ปDดการประชุม  เวลา  15.30  น. 

 

   
           
 

(ลงชื่อ)                       ผู!ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางรัตนา  กันทายวง) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 

 

(ลงชื่อ)                         ผู!พิมพ 
         (นางสาวสร!อยฟSา  แสงพารา) 
           เจ!าหน!าที่บริหารงานทั่วไป 

 



 

 





 
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบแล�ว 

เม่ือวันที่          เดือน                         พ.ศ.๒๕๕8 
 

 (ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
               (นายนิคม    อุ(นใจละ) 
 

 (ลงชื่อ)             กรรมการ 
   (นายไชยพร   สมปอน) 
 

 (ลงชื่อ)       กรรมการ 
              (นายวิเชียร   จันตาบุญ) 
 

(ลงชื่อ)       เลขานุการฯ 
               (นายสมเพชร   ตะบิ) 
 
   
 

สภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ ได�มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    เม่ือวันที่         เดือน                        พ.ศ.2558 

 

   (ลงชื่อ)              ประธานสภาฯ 
             (นายอนุวัชรพงศ   ใจชมชื่น) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


